

**ĐÔNG HƯNG**

# Chủ động cung ứng giống, vật tư phục vụ gieo cấy lúa xuân

Để phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022, huyện Đông Hưng đã chủ động chuẩn bị cung ứng thóc giống, vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý cho bà con nông dân trên địa bàn.



Các thành viên HTX DVNN xã Phú Lương (Đông Hưng) chở thóc giống, phân bón tận nhà cho xã viên neo người.

Bà Nguyễn Thị Cúc, thôn Duyên Phú, xã Phú Lương vụ này cấy 1 mẫu ruộng. Đến nay, bà đã mua trên 10kg thóc giống TBR 225, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật từ cửa hàng của HTX DVNN xã để chuẩn bị sẵn sàng gieo cấy vụ xuân. Bà Cúc cho biết: Cứ đầu vụ là tôi đến cửa hàng của HTX DVNN xã mua thóc giống, vật tư nông nghiệp. Cửa hàng bán giá cả hợp lý, sản phẩm đa dạng. Mua ở đây là yên tâm nhất vì bảo đảm chất lượng, thóc giống khi ngâm tỷ lệ nảy mầm cao, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao. Ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc HTX DVNN xã Phú Lương cho biết: Để chuẩn bị cho xã viên gieo cấy vụ xuân 2022 bảo đảm đúng cơ cấu, thời vụ với diện tích 300ha, trên cơ sở đăng ký giống của các hộ xã viên, bà con nông dân, HTX đã chủ động ký hợp đồng và nhập hàng từ

các doanh nghiệp có uy tín, bảo đảm chất lượng để cung ứng cho bà con. Đến nay, HTX đã nhập và bán cho bà con gần 5 tấn thóc giống, chủ lực là giống BC15, TBR 225, Bắc thơm và 7 tấn phân bón các loại. Trong đó, giống BC15 và TBR 225, HTX hỗ trợ xã viên 3.000 đồng/kg. Đối với những hộ khó khăn, già yếu, neo người chỉ cần gọi điện đặt hàng, HTX cử người đưa tới tận nhà; khách hàng nào khó khăn HTX sẽ cho mua theo hình thức trả chậm. Với việc đảm nhận tổ chức sản xuất và cung ứng tập trung các sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ sản xuất của xã viên, HTX DVNN xã Mê Linh luôn cố gắng giúp nông dân tiếp cận với nguồn giống, vật tư nông nghiệp chất lượng, bảo đảm năng suất, sản lượng cây trồng. Vì vậy, Mê Linh nhiều năm liên tiếp có những mùa

vàng bội thu. Vụ xuân năm nay, xã Mê Linh phần đầu gieo cấy 365ha, trong đó trên 40% là lúa chất lượng. Từ tháng 11/2021, HTX đã nhập 4,5 tấn thóc giống và 10 tấn phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật cung ứng cho bà con chuẩn bị sản xuất vụ xuân. Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX DVNN xã Mê Linh cho biết: Năm nay, HTX chủ động nhập thóc giống, vật tư nông nghiệp từ sớm để cung ứng cho xã viên, bà con nông dân trong và ngoài xã. Để chia sẻ với khó khăn của bà con nông dân trong điều kiện dịch bệnh, ngoài việc hỗ trợ giá mua thóc giống, HTX DVNN còn triển khai chương trình mua hàng theo hình thức trả chậm, khách hàng có thể nợ đến khi thu hoạch sản phẩm mới hoàn trả, không tính lãi. Mỗi vụ, toàn xã có khoảng 30 - 50% khách hàng mua theo hình thức này.

Bên cạnh đó, HTX DVNN tổ chức làm thủy lợi nội đồng, khơi thông mương máng, đảm nhận việc lấy nước vào đồng ruộng, cày, bừa, hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh cho bà con... Ông Phạm Văn Đam, thôn Hữu, xã Mê Linh chia sẻ: Tôi thường mua thóc giống, phân bón tại cửa hàng của HTX DVNN xã. Năm nay cũng vậy, tôi đã mua đủ giống, phân bón để chuẩn bị gieo mạ cấy 5 sào lúa với giống TBR 225 và Q5. Mua thóc giống ở đây tôi được HTX DVNN xã trợ giá 2.000 - 3.000 đồng/kg, nếu chưa có tiền mặt trả ngay thì ký cam kết trả sau thu hoạch. Trước đây tôi cũng tự đi giống nhưng chất lượng không bảo đảm, vì vậy cứ mua của HTX DVNN xã là yên tâm nhất, còn được cán bộ tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ, cấy, chăm sóc với từng loại giống.

Vụ xuân năm nay, huyện Đông Hưng phần đầu gieo cấy 11.300ha, trong đó lúa chất lượng chiếm 35% trở lên. Theo ông Lê Quý Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng, để cung ứng thóc giống, vật tư nông nghiệp đầy đủ, kịp thời, chất lượng phục vụ sản xuất vụ xuân, Phòng đã đề nghị các địa phương rà soát, tổng hợp, yêu cầu các đại lý, cửa hàng kinh doanh thóc giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn phải có đầy đủ giấy phép kinh doanh, cam kết bán hàng bảo đảm chất lượng, đúng giá thị trường. Các HTX DVNN tìm, cung ứng đủ, kịp thời giống lúa, các loại phân bón chất lượng để phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con nông dân theo đúng định hướng, cơ cấu, đúng khung thời vụ, lịch gieo cấy của tỉnh, của huyện. Khuyến cáo nông dân lựa chọn mua giống lúa, phân bón từ những doanh nghiệp có uy tín; không sử dụng những giống lúa chưa có trong danh mục, giống có phẩm chất thấp. Tăng cường công tác quản lý thị trường và tích cực thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ thị trường cung ứng thóc giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp khác trên địa bàn để ngăn chặn tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất và người nông dân, bảo đảm vụ lúa xuân năm 2022 đạt năng suất bình quân 72 tạ/ha trở lên...

THU HIỀN

# Gỡ ách tắc thi công đường tỉnh ĐT.452

Do nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên tuyến đường tỉnh ĐT.452 (đường 224 cũ), đoạn từ ngã tư La (xã Minh Khai, huyện Hưng Hà) đến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam phải thi công ngắt quãng, nham nhở, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.452, đoạn từ ngã tư La đến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam có chiều dài khoảng 2,8km; tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng; thời gian thực hiện 18 tháng. Hiện đơn vị thi công đã triển khai thi công nền mặt đường đến lớp thảm bê tông nhựa trên các đoạn đã được bàn giao mặt bằng. Giá trị xây lắp công trình đạt khoảng 58 tỷ đồng. Đến thời điểm kết thúc hợp đồng (ngày 8/11/2021), dự án còn vướng mắc hơn 300m chưa giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc thi công còn dở dang, ngắt quãng. Trên tuyến đường tồn tại nhiều đoạn mới thi công được một nửa làn đường, nham nhở, chấp và sử dụng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phần đầu hoàn thành các hạng mục trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Đến nay, vướng mắc lớn nhất của dự án là đất ở của hai hộ thuộc thôn Tuy Lai (xã Minh Khai), giáp cầu Trạm Chay, do

chưa đồng thuận với các phương án đền bù giải phóng mặt bằng cũng như hỗ trợ di chuyển nhà xưởng, máy móc. Vị trí cầu Trạm Chay nằm trên đoạn chỉnh hượng tuyến, cầu mới thi công chưa đưa vào sử dụng; cầu cũ đã bị rào chắn, dỡ bỏ một phần để phục vụ thi công, khiến người dân di chuyển qua tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà cho biết: Ngay sau khi có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của tỉnh, thời gian qua, huyện Hưng Hà đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; các sở, ngành chức năng và nhà thầu tổ chức họp bàn lên phương án khẩn trương di dời khu vực nhà xưởng một cách hợp lý, đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, huyện đang hỗ trợ gia đình tìm mặt bằng mới để đặt thiết bị, máy móc trong xưởng; tuy nhiên khối lượng máy móc tương đối lớn, công kênh nên gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Thời gian tới, huyện Hưng Hà sẽ tiếp tục tuyến đường, vận động người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; huyện quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án trước ngày 31/1/2022.

NGUYỄN THỜI



Người dân di chuyển qua cây cầu cũ đã bị rào chắn, dỡ bỏ một phần nên gặp rất nhiều khó khăn.

**THANH NIÊN XÃ TÂN LẬP**

# Thi đua phát triển kinh tế

Ở vùng nông thôn nhưng thanh niên xã Tân Lập (Vũ Thư) không cam chịu nghèo khó, ngược lại biết phát huy sức trẻ, sáng tạo, vượt khó vươn lên lập nghiệp, làm giàu từ những mảnh vườn, thửa ruộng của cha ông. Thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm không còn là mơ ước mà trở thành hiện thực của nhiều thanh niên địa phương.

Xã Tân Lập hiện có gần 600 đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại địa phương, trong đó trên 50% là lao động chính trong gia đình. Anh Trần Tiến Tùng, Bí thư Đoàn xã cho biết: Phát triển kinh tế không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đoàn viên, thanh niên mà còn là

điều kiện thuận lợi để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào đoàn. Do vậy, Đoàn xã luôn quan tâm, phát động thanh niên thi đua, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, trong đó lựa chọn nghề sản xuất, kinh doanh cây cảnh truyền thống của cha ông làm điểm tựa để thanh niên địa phương khởi

ngiệp. Với mục tiêu đó, những năm qua, Đoàn xã Tân Lập đã đồng hành cùng thanh niên xây dựng nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh cây cảnh. Nhiều cán bộ đoàn xã, thôn đã tiên phong sản xuất các vườn cây cảnh có giá trị, tạo động lực để đoàn viên,

thanh niên làm theo. Khi các mô hình sản xuất, kinh doanh cây cảnh của thanh niên hình thành, Đoàn xã kết nối, thu hút thanh niên địa phương chia sẻ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong việc uốn tỉa, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây cảnh, hoặc hỗ trợ nhau về vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tinh thần đoàn kết của thanh niên Tân Lập được thể hiện rõ nét trong quá trình thi đua, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Đặc thù của xã Tân Lập là có nghề trồng cây cảnh, vì vậy Đoàn xã phát động thanh niên phát huy lợi thế sức trẻ, mạnh dạn tận dụng công nghệ để đẩy mạnh quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cây cảnh của làng nghề trên mạng xã hội. Cùng với các hội nghị tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, Ban Chấp hành Đoàn xã thường xuyên tổ chức cho thanh niên tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh; tạo điều kiện thực tế để thanh niên vay vốn ưu đãi của các ngân hàng, đầu tư phát triển kinh tế vườn, cây cảnh.

Anh Trần Văn Hương, Chi đoàn thôn Trà Khê chia sẻ: Là thanh niên thời đại mới, tôi đặt mục tiêu vừa gìn giữ nghề trồng cây cảnh truyền thống của cha ông vừa nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề. Do đó, tôi luôn chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư vốn và áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Hiện gia đình tôi có 2 sào cây cảnh và 40 - 50 chậu cây sanh, sung, lộc vừng đã hoàn thiện, giá bán hàng trăm triệu đồng/chậu. Mỗi năm, gia đình tôi có thu nhập ổn định từ 300 - 500 triệu đồng từ nghề sản xuất, kinh doanh cây cảnh. Ở tuổi 31, anh Trần Xuân Cơ, Chi đoàn thôn Tăng Bồng

trở thành ông chủ trẻ có thu nhập 300 - 400 triệu đồng/năm nhờ sáng tạo, đổi mới trong sản xuất, kinh doanh cây cảnh. Anh Cơ chia sẻ, vẫn là kỹ thuật uốn tỉa truyền thống cha ông truyền lại nhưng anh đổi mới bằng cách chọn các loại cây mini, uốn tỉa dáng cây bon sai trong chum, chậu nhỏ, tuy cầu kỳ hơn nhưng độc đáo, thu hút và giá thành hợp lý cho khách chơi, tiêu thụ thuận lợi.

Với cố gắng, nỗ lực của bản thân và sự đồng hành của tổ chức đoàn cơ sở, thanh niên Tân Lập đã phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Đến nay, hầu hết thanh niên thôn Trà Khê, Tăng Bồng gần bỏ, phát triển nghề trồng cây cảnh truyền thống. Toàn xã có trên 30 mô hình kinh tế của thanh niên cho thu nhập từ 200 - 350 triệu đồng/năm trở lên; nhiều thanh niên trở thành nghệ nhân trồng cây cảnh với tuổi đời rất trẻ. Chi Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Thu nhập cao, ổn định, đời sống được nâng lên là điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên sôi nổi tham gia các hoạt động do đoàn các cấp phát động, đưa Tân Lập trở thành một trong những xã có phong trào thanh, thiếu niên sôi nổi nhất của huyện những năm gần đây. Các hoạt động dạy chỉ xanh tình nguyện, ra quân xử lý điểm đen về môi trường, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tuổi trẻ Tân Lập thiết thực dựng xây quê hương giàu đẹp và lan tỏa, thu hút đoàn viên, thanh niên toàn huyện tham gia các phong trào đoàn sôi nổi, ý nghĩa.

QUYNH LƯU

# Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán



Kiểm tra tại khu vực bảo quản, chế biến thực phẩm.

Sáng ngày 19/1, đoàn kiểm tra liên ngành gồm các thành viên thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế), Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) đã đến kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại nhà hàng 30-6 (thành phố Thái Bình).

Các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra các thủ tục pháp lý về ATTP; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, dụng cụ chế biến thực phẩm; việc thực hiện chế độ kiểm tra 3 bước và lưu mẫu thức ăn... Sau khi kiểm tra, đoàn đánh giá cao việc đơn vị đã chấp hành các quy định về ATTP, có giấy chứng nhận về ATTP, người lao động được kiểm tra sức khỏe, tập huấn kiến thức về ATTP, có hợp đồng nguyên liệu theo quy định, thực hiện việc lưu mẫu; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Song song với việc kiểm tra, đoàn cũng đã tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm, các điều kiện kinh doanh chế biến thực phẩm cho chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Để góp phần bảo đảm ATTP dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022, theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì sẽ tổ chức kiểm tra việc bảo đảm ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về ATTP, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP; nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở và người chế biến thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

HOÀNG LANH



Thanh niên xã Tân Lập phát huy hiệu quả nghề trồng cây cảnh truyền thống để nâng cao thu nhập.